

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ บ้านเมือง ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5,9 โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง สทท.</p> <p>ไอเอ็นเอ็น MGR Online</p> <p>ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ บ้านเมือง</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยอาการผู้ป่วยโรคเมอร์สรายที่ 2 ชาวโอมาน รู้สึกตัวดี แต่ยังมีไข้ ต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจ โดยรวมยังทรงตัว สถาบันบำราศฯ ติดตามผู้ใกล้ชิด 3 คนกักตัวในห้องแยกแล้ว และสั่งการเร่งติดตามผู้สัมผัส เพื่อเฝ้าดูอาการให้ครบ 14 วัน</p> <p>-นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงอาการผู้ป่วยโรคเมอร์สรายที่ 2 ชายชาวโอมาน ว่า อาการยังทรงตัว มีไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย ให้ออกซิเจนเช่นเดิม รับประทานอาหารได้ ลูกเดินเข้าห้องน้ำได้ ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรคเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทีมสอบสวนโรคได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาสังเกตอาการเพิ่มที่สถาบันบำราศนราดูร เป็นคนขับแท็กซี่และผู้เดินทางชาวโอมาน</p> <p>สำหรับการติดตามผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ผู้โดยสาร 22 คน (เป็นคนไทย 4 คน ต่างชาติ 18 คน) คนขับแท็กซี่ 2 คน พนักงานโรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11 คน ญาติ 1 คน ติดตามตัวได้ 32 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างติดตาม คาดว่าจะนำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน รับไว้สังเกตอาการที่สถานที่เตรียมไว้รองรับ ขณะนี้อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร 9 คน เป็นญาติ 1 คน คนขับแท็กซี่ 2 คน ผู้ร่วมเดินทางคนไทย 1 คน และชาวโอมาน 5 คน จากการตรวจเสมหะครั้งแรก ทุกคนสบายดีไม่มีอาการป่วย ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำได้รายชื่อ และแนะนำให้แยกตัวเองลดสัมผัสกับผู้อื่นและติดตามทุกวันจนครบ 14 วัน นอกจากนี้ เตรียมทำหนังสือถึงองค์การอนามัยโลก และสายการบินจากพื้นที่เสี่ยงโรคเมอร์ส คัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง</p> <p>-ด้านพญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศฯ เผยคำรักษาผู้ป่วยชาวโอมานต้องจ่ายเอง หากไม่สามารถจ่ายได้จะประสานสถานทูตดำเนินการ ส่วนผู้ที่กักตัวไว้จ่ายค่าชดเชยวันละ 500 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำคนไทยให้ติดตามข่าวสารรอบด้าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. และป้องกันตนเองให้ดี ก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลกับการแพร่ระบาดของโรคจนไม่สบายใจ และเกิดความเครียด ขอให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งนี้ หากพบว่าตนเองเครียดและวิตกกังวลเกินเหตุ เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปั่นป่วนมวนท้อง คลื่นไส้ สามารถขอรับบริการปรึกษา ได้ที่หน่วยงานสังกัดกรมกรมสุขภาพจิตและสถานพยาบาลทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว ด้านนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมชี้แจงนานาประเทศ ว่า รัฐบาลไทยรักษาผู้ป่วย ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยนายฯ กำชับให้ สธ.ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>-ขณะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพิ่มมาตรการป้องกันใน 6 ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินอีและจี ให้กับสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน และเพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะรายที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง สำหรับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิประมาณ 1-2 เครื่อง คัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัด ระบุว่า กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขพบคนไข้ติดเชื้อโรคเมอร์สนั้น ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจ พร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัดคอยชี้แจงประชาชนในการดูแลสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.กล่าวถึงมาตรการควบคุมเฝ้าระวังโรคเมอร์ส ว่า เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและประสานข้อมูลกับสธ.ตลอดเวลา กลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำใน กทม. 20 คน ทีมเฝ้าระวังโรคจะติดตามอาการใกล้ชิดใน 14 วัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ไซซิก้า</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก คาดว่า ไซซิก้าที่มีอยู่กลายเป็นพาหะและก่อภาวะศีรษะเล็กในทารกที่แม่ติดเชื้อและตั้งครรภ์ จะแพร่เชื้อในทุกประเทศและดินแดนของทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดาและชิลี แต่ยังไม่มีการเดินทางไปยังภูมิภาคนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงสภาวะอากาศแปรปรวน ว่า ความหนาวกะทันหันจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับโรคระบบทางเดินหายใจ ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นแข็งแรง เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปอดบวมและไข้หวัดใหญ่ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาวเด็ดขาด</p> <p>-นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สภาวะอากาศแปรปรวนทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้ความหนาว เป็นความเชื่อที่ผิด อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 16 อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศา ต่อเนื่องถึงวันที่ 27 ม.ค.นี้ ภาคอีสานต่ำสุด 8 องศา</p> <p>-มีรายงานผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้โรคประจำตัวกำเริบ ประกอบกับบางรายดื่มสุรา เป็นเหตุให้เสียชีวิต 7 ราย ที่ จ.สกลนคร อุตรธานี ชัยนาท ศรีสะเกษ และสมุทรปราการ</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และอดีต ส.ว.สมุทรสงคราม กล่าวว่า เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ร่วมเขียนไปรษณียบัตรเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ นพ.วินัย สวัสดิ์วิโร เลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. เปิดเผยว่า ขณะนี้อาจมีผู้เข้าใจว่า สปสช.ผูกขาดการจัดซื้อยาของประเทศไทย แต่ข้อเท็จจริงคือ สปสช.จัดซื้อยาเพียงร้อยละ 4 ของยาทั้งระบบ เน้นยาแพงและจำเป็น ส่วนอีกร้อยละ 96 โรงพยาบาลต่างๆ เป็นผู้จัดซื้อ ที่ผ่านมามีความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม จัดหายาบัญชี จ (2) สามารถประหยัดงบประมาณภาพรวมของประเทศได้กว่า 1,000 ล้านบาท ในส่วนของยาจำเป็นและยาต้านพิษ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้แล้วกว่า 13,000 ราย ส่วนการจัดซื้อวัคซีนรวมระดับประเทศ สปสช.สามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 400 ล้านบาท</p> <p>-เสนอบทความ ทุกคนร่วมจ่าย เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ</p>	<p>คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-กล่าวถึงกรรมการกลุ่มสุดท้าย ที่เป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ 1.ศ.เกียรติคุณ สยมพร ตีรินาวิน 2.ร้อยตำรวจตรี สุสัณห์ ภิชัย 3.นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ 4.ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกุล 5.นางสุกัญญา ทรัพย์แดง 6.นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ 7.นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี 8.จำเริญ วีรพล เจริญธรรม 9.นายสมคิด ลีริวัฒนากุล 10.นายนพภา พันธุ์เพ็ง 11.นายสุชีพ พัฒนทอง 12.นางกัลยทรรศน์ ดั่งหวัง และ 13.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ทั้งหมดนี้รวมกับกรรมการโดยตำแหน่ง ที่นายกรัฐมนตรี เลือกเข้ามา เช่น รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในตำแหน่ง ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยปัจจุบันมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นประธานบริหาร และมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ</p> <p>สสส. กับ สช. ไม่มีความเกี่ยวพัน เพราะตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายคนละฉบับ แต่ถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่า กรรมการสสส.ที่ถูกปลด เคยทำหน้าที่สำคัญในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาก่อน เช่น นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เคยเป็นประธานบริหาร ในสมัยที่แล้ว หรือ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ชุดปัจจุบัน ก็เป็น 1 ใน 7 กรรมการ สสส.ที่ถูกปลด</p> <p>เหตุสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่มีเรื่องอื้อฉาว เพราะทำงานด้วยความระมัดระวัง และงบประมาณที่บริหารมีจำนวนเพียงหลักร้อยล้านบาท ไม่มากเหมือน สสส.</p>
<p>บ้านเมือง เดลินิวส์</p>	<p>กระแสนิยม “ตุ๊กตาลูกเทพ”</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ไม่เห็นด้วยหากสายการบินจะให้ลูกเทพขึ้นเครื่อง เนื่องจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ new108 คมชัดลึก เดอะเนชั่น สำนักข่าวไทย</p> <p>New 108)</p>	<p>มิจลาซีพอาจใช้เป็นช่องทางช้อนยาเสพติดได้</p> <p>-ด้านนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า ผู้เลี้ยงไม่ถือว่าผิดปกติทางจิต เป็นกระแสสังคม อีกส่วนเพราะต้องการที่พึ่งทางใจ แนะนำให้พึ่งศาสนาดีกว่า</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เตือนให้ระวัง มีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่คิด พุดทำ อย่างหุนหันพลันแล่น จะได้ไม่ถูกหลอกลวง เสียทรัพย์สิน ขอให้ยึดหลักศาสนา ถ้าอยากเป็นสุขก็ต้องขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่ก่อกวนยืมสิน ใช้จ่ายให้พอดี ไม่สุรุษุ่ยสุ่ย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวี ตั้งเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นเรื่องของคนที่มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจ อยากได้อะไรยึดเหนี่ยวจิตใจ คล้ายกับกรณีกระแสคลั่งไคล้หินสี และจตุคามรามเทพ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p>แนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมยาไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีมา) เปิดเผยภายหลังเข้าพบรมว. อุตสาหกรรม ว่า ได้หารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยา โดยผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเร่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาล ในการส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และต้องการให้รัฐแก้ปัญหาการออกใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาของ ออย. ลดเวลาจาก 3 ปี เหลือ 1 ปีครึ่ง ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้า เพราะออย.ขาดแคลนบุคลากร ควบคุมการกำกับหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและผู้มีความรู้เรื่องยา ช่วยพิจารณาเอกสาร พร้อมจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อยอดนวัตกรรมเป็นยาชนิดใหม่ ซึ่งหากรัฐหนุนเต็มที่ ภายใน 3 ปี จะสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ส่งออกยาชั้นนำได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ,มติชน ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>สธ.เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเร่งจัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เร่งค้นหาผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง ใน 1,092 ตำบลเป้าหมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้เสร็จภายใน 28 ก.พ. 59 กำหนดผู้ดูแล 1 คนต่อผู้สูงอายุติดเตียง 10 คน</p>
<p>มติชน</p>	<p>เปิดตึกใหม่ รพ.ภูเขียว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เป็นประธานในพิธีรับมอบตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 5 ชั้น และได้รับพระราชทานชื่ออาคารจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ"</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กรม สบส.จัดทำหนังสือ บ้านที่พ่อสร้าง</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองววัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิต 9 กิจกรรม ในพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักปางตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ในปี 59 กรมฯได้จัดทำหนังสือบ้านที่พ่อสร้าง เพื่อถ่ายทอดผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการหลวงใน จ.แม่ฮ่องสอน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกรมสนับสนุนได้ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อประชาชน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ดูขงอนามัยช่วยชาวสวนยาง</p> <p>- เสนอรายงานพิเศษ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการผลิตดูขงอนามัย ที่ บริษัทฮัวร์ เท็กซ์ จำกัด ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกำลังการผลิตเกือบ 3 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกถึง 99% ใช้น้ำยางพาราสด 2,900 ตันต่อปี หรือประมาณ 122 ล้านบาทต่อปี และกำลังจะส่งน้ำยางพาราไปใช้ในการผลิตดูขงอนามัย ที่ประเทศศรีลังกาเพิ่มเติม</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p>สพฐ.เต็มความรู้รับมือโรคจิตเวชเด็ก</p> <p>- เสนอข่าว นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน ของ สพฐ. ได้รายงานผลงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของ จก.ชน.ทั่วประเทศ จำนวน 226 ศูนย์ ระหว่าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ แก้ปัญหาให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรณีที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือมากที่สุด คือ จิตเวช จำนวน 7,667 ราย ซึ่งในกรณีนี้ สพฐ.มีความเป็นห่วงมาก เพราะได้รับแจ้งจากกรมสุขภาพจิตว่า มีเด็กที่อยู่ในภาวะจิตเวช ประมาณ 20% ดังนั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สพฐ. ต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในปี 2559นี้ สพฐ. จะนำร่องเติมเต็มความรู้เรื่องเหล่านี้ให้แก่ครูมากขึ้น โดยจัดอบรมความรู้เรื่องโรคจิตเวชเด็ก พร้อมจัดนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ เพื่อช่วยให้คำแนะนำครู
ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ	ชื่นชม ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - เสนอข่าว ชื่นชม นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่เพิ่งย้ายมา 2 เดือน ได้สั่งรื้อเรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่ให้มีการผูกขาด อาหารเลี้ยงผู้ป่วยไม่ซ้ำซาก ทุกอย่างเน้นคุณภาพ พร้อมจัดระบบภายในองค์กร เอาจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ และพวกที่ชอบแบ่งกลุ่มให้เกิดความขัดแย้ง
โพสต์ทูเดย์	บุรีรัมย์ระดมกำจัดลูกน้ำยุงลาย - เสนอข่าว นพ.สุริยา รัตนปริญา นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ได้สั่งสาธารณสุขอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ออกระดมฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามหมู่บ้านป้องกันไข้เลือดออกแพร่ระบาด
เดลินิวส์	สิงห์บุรีเตือนระวังไข้หวัดนก - เสนอข่าว นพ.ปรารณา ประสงค์ดี สสจ.สิงห์บุรี เตือนประชาชนใกล้ชิดชุมชน เลือกซื้ออาหารจำพวก เป็ด ไก่ ห่าน ต้องเลือกที่เนื้อหนังสดใส ไม่ชืด เนื้อที่อกหนา ขาอ้วนสั้น มีเนื้อมาก พับงอได้ง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกมีการตายที่ผิดปกติ ให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชม.
ข่าวสด	แนะกินบิงย่างห่างไกลมะเร็ง - เสนอข่าว นพ.ปรารณา ประสงค์ดี สสจ.สิงห์บุรี แนะนำวิธีการกินอาหารบิง-ย่าง ให้ห่างไกลมะเร็ง ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะหยดลงบนถ่าน ขณะบิงย่างอาจใช้ใบตองห่ออาหารจะช่วยลดไขมันหยดได้เช่นเดียวกัน กรณีใช้เตาถ่านควรใช้ถ่านที่อัดเป็นก้อน ไม่ควรใช้ถ่านปนละเอียด หรืออาจใช้ฟืนไม้เนื้อแข็งแทน เพราะจะทำให้การเผาไหม้ช้า เมื่ออาหารสุกแล้วพบว่ามีส่วนที่ไหม้เกรียมควรตัดทิ้ง ที่สำคัญควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ทั้งผักและผลไม้เพื่อสุขภาพร่วมด้วย
เดลินิวส์	สปส.ปรับเบิกค่าทำฟัน - เสนอข่าว พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ได้เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมหรือค่าทำฟันของผู้ประกันตนจากที่ปัจจุบันเบิกได้เป็นจำนวน 600 บาทต่อปี โดยให้เบิกได้ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 300 บาทก็ปรับเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียว 600 บาทโดยไม่ต้องแยกเบิก
กรุงเทพธุรกิจ	แอนติบอดีรักษาไข้เลือดออก - เสนอบทความของ ทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกในการสร้างแอนติบอดีจากมนุษย์ โดยคัดเลือกจากเซลล์ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระยะเฉียบพลัน และผู้ป่วยระยะฟื้นไข้ เป็นแอนติบอดี ที่สามารถยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี ได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยได้ทดสอบในหนูและลิง พบว่าสามารถเพิ่มการรอดชีวิตของหนู และสามารถทำลายไวรัสไข้เลือดออกเด็งกีในกระแสเลือดของลิงได้หมดภายใน 2 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ใช้ได้ ในมนุษย์